



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา โดยขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในชื่อตำแหน่งเดียวกัน ลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่างเดียวกัน โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ ซึ่งกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเหนือคลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๘/๑๐ นั้น

บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงที่สุดลงมาตามลำดับ จำนวน ๒ อัตรา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๑๑๐๐๑๓	นางสาวสวรส อานันท์สันติ	
๒	๓๐๑๑๐๐๖๘	นางสาวนิรนุช ล้าวหล้าง	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างนับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป โดยไม่เกินวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

Signature

๓. พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถือเป็น การจ้างงานเฉพาะคราวเพื่อบรรเทาสถานการณ์ว่างงานในระยะสั้น ดังนั้น พนักงานราชการที่ได้รับการจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นบุคลากร ภาครัฐประเภทอื่น (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติหรือกรอบ ทดแทน) ได้

๔. ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีฯ ข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จังหวัดจะทำหนังสือเรียกตัว ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยส่งหนังสือทาง E-mail และประสานงานทางโทรศัพท์ แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาตามที่อยู่ในใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่